



**Kính gửi: Quý đối tác, Quý Cổ đông, Quý khách hàng**

Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam (PCT) trân trọng thông báo đến Quý Đối tác, Quý cổ đông, Quý khách hàng về việc thay đổi nhãn hiệu (logo) của PCT như sau:

**I. Nội dung thông báo:**

Nội dung thông báo	Nhãn hiệu (logo) hiện tại	Nhãn hiệu (logo) sau khi thay đổi
Thay đổi nhãn hiệu (logo) của PCT		
Thời điểm sử dụng nhãn hiệu (logo) mới	kể từ ngày 28 tháng 07 năm 2023	

**II. Ý nghĩa của nhãn hiệu (logo) mới:**

**1. Phần biểu tượng:**

Trước đây, giá trị cốt lõi của thương hiệu PCT là Chất lượng – Cam kết và hình ảnh đặt trung ngành nghề liên quan đến biển, vẫn được PCT tiếp tục gìn giữ và phát triển trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, giá trị cốt lõi của thương hiệu được bổ sung thêm nhân tố mới đó là TỐC ĐỘ - VỮNG CHẮC - PHÁT TRIỂN.






Logo được lấy ý nghĩa chính về: tính chất về ngành nghề của doanh nghiệp - là vận chuyển, vận tải đường biển, định hướng phát triển của doanh nghiệp. Với khát vọng phát triển, vươn tầm rộng lớn ra thế giới, logo được cách điệu thêm hình ảnh mũi tên hết sức đơn giản nhưng vẫn mang những đặc trưng của ngành vận tải, vận chuyển, Tổng thể logo dạng chữ là những chữ cái được xếp với nhau, những chữ cái khá vuông vắn, chắc chắn thể hiện sự mạnh mẽ, vững chắc. Các chữ cái PCT liên kết chặt chẽ với nhau, và thể hiện sự đoàn kết, cho định hướng phát triển vượt bậc, vươn tầm ra năm châu bốn biển. Chữ P và C liên kết ứng với hình ảnh vô cực (nhằm thể hiện sự phát triển không giới hạn).



## 2. Màu sắc:

Logo sử dụng màu chuyển mềm mại (gradient) thể hiện sự hiện đại, hợp thời.

Xanh lá non: thể hiện cho sự thân thiện, gần gũi với môi trường. Cùng với đó là biểu tượng cho sự tăng trưởng, đổi mới và đa dạng trong cách thể hiện

Logo màu	Logo âm/ dương bản
	
	
	

Nhãn hiệu (logo) Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam được chính thức sử dụng từ ngày 28 tháng 07 năm 2023 và sẽ tự động có hiệu lực với tất cả các hợp đồng, văn bản, trang thông tin điện tử, sản phẩm dịch vụ, các kênh truyền thông và nội dung khác có liên quan của Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam. Nhãn hiệu (logo) cũ vẫn còn hiệu lực sử dụng. Như vậy, cả nhãn hiệu (logo) cũ/ mới đều có thể sử dụng song song trong suốt thời gian chuyển đổi sang nhãn hiệu (logo) mới. Mọi chức năng hoạt động và các thông tin liên quan khác của Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam không thay đổi.

Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam trân trọng thông báo và kính chúc Quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**PHÓ GIÁM ĐỐC**



Phó Giám Đốc  
*Đoàn Nguyễn Sơn*